

วาระการประชุม ชี้แจงเรื่อง การป้องกันทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และหลักปฏิบัติราชการในการ
เบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจากทางราชการ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พล ร.ต.วิฑูร แสงสิงแก้ว ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากกรณีการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พบว่า มีหน่วยรับ
ตรวจที่เป็นหน่วยบริการระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายแห่ง มีการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อ
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด เสี่ยงต่อการทุจริต หรือเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการหลายประการ เช่น การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในลักษณะต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ประกอบกับ มีความจำเป็นต้องชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
การปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้กรอบแนวคิด **STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริต**
ตลอดแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ เป็นต้น

จึงเชิญเครือข่ายบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร
จากสาขาชีพในหน่วยบริการสาขาต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจง ในวันที่

มติที่ประชุม

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุมไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก....

วาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ มาตรการการป้องกันการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Power point) โดย
กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

มติที่ประชุม

๓.๒ สรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ความเสี่ยง และแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข (Power point) โดย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

มติที่ประชุม

๓.๓ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ (Power point) โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

มติที่ประชุม

๓.๔ แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
(Power point) โดย กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

มติที่ประชุม

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม